

สาส์นจากคณบดี

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนครบ 33 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ตลอดระยะเวลาที่ได้ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานวิชาการในสาขานี้และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยนัยนี้คณะพัฒนาสังคมฯ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารนวมินทรราชริาช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้อย่างได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยจากปัจจัยภายนอกและภายใน” จำนวนบทความที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 32 เรื่อง เป็นบทความจากภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 19 เรื่อง และบทความจากภายในสถาบันฯ จำนวน 13 เรื่อง เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจส่งบทความจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างไรก็ตาม มีบางบทความที่ไม่ได้รับการพิจารณานำมาจัดพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการฉบับนี้ เนื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการมีความเห็นว่ายังมีคุณภาพไม่ดีพอที่จะตีพิมพ์ จึงเหลือบทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารฉบับนี้เพียง 30 เรื่อง

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่กลั่นกรองและประเมินบทความ ตลอดจนทำหน้าที่วิพากษ์ผู้นำเสนอบทความ ผู้ส่งบทความ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และสุดท้ายคือกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้สละเวลาอันทรงคุณค่าเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2559

หัวข้อ “พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการจัดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว	มะแส	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย	รัตนคิล ฌ ภูเก็ต	ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา	อมรสงวนสิน	กรรมการ
อาจารย์ ดร.รติพร	ถึงฝั่ง	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนต์	ประดิษฐ์ศิลป์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ	จันทสุวรรณ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล	สุวรรณภูมิ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์	สามัคคีธรรม	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ	ไชยอำพร	กรรมการ
อาจารย์ ดร.หลี	เหรินเหลียง	กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว	มะแส	ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย	รัตนคิล ฌ ภูเก็ต	ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา	อมรสงวนสิน	กรรมการ
อาจารย์ ดร.รติพร	ถึงฝั่ง	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์	สามัคคีธรรม	กรรมการ
อาจารย์ ดร.หลี	เหรินเหลียง	กรรมการ
นางสาวนิตา	ชัยจิตาทร	กรรมการ
นางสาวอรมนต์	สันติวิษยะ	กรรมการ
นางนัยนา	กรุดนาค	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	ผิวบางกุล	กรรมการ
นางวนิดา	ประภาวสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสิบบพร	คุปตารักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินตนาพร	เนาเศรษฐ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางรติยานันท์	การสมโชค	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววนิดา	พึงพิณีจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว	มะแส	บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ	ไชยอำพร	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.คุดเดือน	พันธุมนาวิน	กรรมการ
นางสาวอรมนต์ ศันติวิษยะ	ศันติวิษยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์	สามัคคีธรรม	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนต์	ประดิษฐ์ศิลป์	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ	จันทสุวรรณ	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล	สุวรรณคุณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ	ไชยอำพร	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา	อมรสวงสิน	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันที่มีผู้ร่วมนำเสนอบทความ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กรมข่าวทหารอากาศ